

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่
เลขานุการสภา อบต.ปากอ้อม

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อมก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่
๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตอนนี้อย่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมี
การประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ กระผม นายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากอ้อม ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมใน
วันนี้ ก็ขอทำการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔
ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันนี้ก็จะให้ทางสภาได้ร่วมกันพิจารณาในหัวข้อวาระ
การประชุมอยู่ ๔ หัวข้อด้วยกัน ซึ่งมีอยู่หลายหัวข้อด้วยกันเพื่อที่ให้ทางสมาชิกสภา
ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาในหัวข้อที่มีการยื่นญัตติเข้ามาในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - สำหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็คงจะมีอยู่ ๑ เรื่อง ก็ขอขอบคุณทาง
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่ได้มีการดำเนินการตามคำร้องขอในการตัดกิ่งไม้ถนนสาย
หลักของทาง อบต. ถึงอำเภอแม่ลาวที่ผ่านมา ก็ขอขอบคุณทาง อบต. ตลอดจนถึง
เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยที่ได้ดำเนินการ สำหรับประธานก็มีเพียงเรื่องเดียวที่จะแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ต่อไปก็ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม เรื่องแรกก็จะ
ขอขอบคุณในส่วนของคุณคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภา ตลอดจนพนักงานส่วน
ตำบลที่ได้ร่วมกิจกรรมในห้วงของเดือนตุลาคม ซึ่งได้มีวันสำคัญอยู่หลายวัน ล่าสุดก็
ได้มีการร่วมงานในวันปิยมหาราชที่ว่าการอำเภอแม่ลาว เรื่องที่ ๒ สืบเนื่องจากมีการ
ประกาศของกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
ซึ่งได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตั้งแต่วันที่
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลเกี่ยวกับทาง อบต. ได้มีการกำหนด
วาระการประชุมในวาระที่ ๓ ซึ่งการขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๕
โครงการ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและตามพระราชบัญญัติของกรมทาง
หลวง ดังนั้นก็ต้องดูความชัดเจนเกี่ยวกับแบบแปลน ตามมาตรฐานงานคอนกรีต
และคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้เป็นไปตาม มทล. ๑๐๑ - ๒๕๖๒ กระผมก็ได้มีการแจ้ง
ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้ามีผลการ

ดำเนินการชัดเจนอย่างไรก็คงจะมีการแจ้งให้กับทางสภาทราบอีกครั้ง ในส่วนของเรื่องที่ ๓ จะมีทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คงจะมีการเริ่มมาปฏิบัติงานราชการตามตำแหน่งหน้าที่ที่ว่างไป ก็จะเริ่มเข้ามาปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะมีการแจ้งให้กับทางสภาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มารับตำแหน่งใหม่ได้มีการแนะนำตัว ในส่วนของการประชุมสภาครั้งต่อไป ส่วนกรรมาก็คงจะมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้

- ประธานสภาฯ - ก็ขอขอบคุณทางท่านนายก มีท่านใดที่จะมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทางวัดพระธาตุหมอกมุงเมือง มีกฐินมาจากต่างจังหวัด และจะมีการยกช่อฟ้าขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดกฐิน ในวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยเกี่ยวกับการที่ให้ความอนุเคราะห์รถน้ำ และรถกระเช้าในการตัดกิ่งไม้ที่วัดในวันนี้ อีกเรื่องคือทางเทศบาลตำบลปากอ่อดำทางรองนายกเทศมนตรีได้มีการส่งรายงานมาว่าได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาถนนสายหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลปากอ่อดำด้วย
- ประธานสภาฯ - ส.อบต.หมู่ที่ ๑ มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับงานกฐินของวัดโป่งมอญจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ หรือในวันพรุ่งนี้ทางวัดโป่งมอญจะได้มีงานกฐินสามัคคี ถ้ามีเวลาก็ขอเชิญร่วมทำบุญ เวลา ๑๓.๐๐ น. ก็ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รถเครื่องเสียงของทาง อบต. เพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการแห่ผ้ากฐินในวันพรุ่งนี้ ๑๓.๐๐ น. ก็ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญพร้อมกัน มีท่านใดแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

- ประธานสภาฯ - เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ก็ได้มีการจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมให้ทุกท่านได้มีการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภา มีท่านใดที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการขอมติรับรองในที่ประชุม ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ

๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๓ ขอเลื่อนไปก่อนตามที่ทางท่านผู้บริหารได้แจ้ง เพราะมีหนังสือเร่งด่วนเข้ามาในการประกาศกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เพราะฉะนั้นในระเบียบวาระที่ ๓ เลื่อนออกไปเพราะต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการประสานอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอขำมาขอเพื่อที่ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนของรายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านเลขาธิการสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า สืบเนื่องมาจากทาง พมจ. ได้มีงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในการปรับทัศนียภาพที่อยู่อาศัยของผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.ปากอ่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นมา มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุไว้ในแผนของทาง อบต.ปากอ่า เพราะถ้าหากไม่มีการบรรจุไว้ในแผนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็เลยต้องมีการขอมติความเห็นชอบจากทางสภาฯ ในวันนี้ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับเป็น (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ****

- นักวิเคราะห์ฯ - รายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - ก็ขอขอบคุณทางนักวิเคราะห์ฯ จากที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้มีการนำเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ จากที่ได้มีการนำเสนอมีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ก็สามารถสอบถามได้
- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - รายละเอียดในหน้าที่ ๓ การสร้างรั้วของทาง อบต. สามารถแบ่งเป็น ๒ ปี ได้หรือไม่ เพราะถ้ามีการดำเนินการในปีเดียวใช้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ถ้าหากว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินปีละ ๒๐๐,๐๐.- บาท ได้หรือไม่เพื่อจะได้นำเงินงบประมาณไปใช้ในส่วนอื่นได้ เพราะงบประมาณตรงนี้ถือว่ามากเกินไป ก็อยากจะสอบถามว่าสามารถแบ่งงบประมาณในการดำเนินการเป็น ๒ ปี ได้หรือไม่
- นักวิเคราะห์ฯ - ขออนุญาตทำการชี้แจงตรงนี้ถือเป็นแผนฉบับเพิ่มเติม ตรงนี้คือเพิ่มมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพราะได้มีการตั้งงบประมาณไว้ที่ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท เหมือนกัน แต่ตรงนี้เป็นกำหนดยกงบประมาณโดยประมาณ ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นงบประมาณจริงในการก่อสร้าง ตรงนี้ถือว่ามีกำหนดโดยการประมาณ
- นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้เป็นส่วนของการเพิ่มเติมแผน เกี่ยวกับงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีการดำเนินการไปหมดแล้ว ตรงนี้จัดทำเพื่อถ้าสิ้นปีงบประมาณจะมีเงินเหลือจ่ายหรือว่ามีครบรอบของกรมส่งเสริมท้องถิ่นเพื่อเป็นการรองรับไว้ แต่ถ้าในการดำเนินการไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ถ้าไม่การบรรจุไว้ในแผนถึงแม้เรามีงบประมาณแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นก็ต้องกังวลว่างบในการดำเนินการจะอยู่ที่ อบต. มากกว่าหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยเห็นปัญหาของพี่น้องชาวบ้านเป็นหลัก แต่ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นกระผมก็คงนำงบประมาณไปดำเนินการก่อสร้างรั้วมาตั้งแต่แรกแล้ว ดังนั้นตรงนี้กระผมมองเห็นถึงความสำคัญอยู่แล้วเกี่ยวกับความปลอดภัยของพี่น้องชาวบ้านและทรัพย์สินของทาง อบต. ปาก่อดำ
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ ตรงนี้คือแผนที่มีการเพิ่มขึ้นมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถ้าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมก็จะขอมติความเห็นชอบจากสภา ถ้าทางสภามีมติเห็นชอบตามที่ผู้ยื่นญัตติได้มีการนำเสนอในที่ประชุม เกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ได้มีการนำเสนอไปแล้ว ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ ๓.๒ การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที

๓.๔ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม

ประธานสภาฯ - เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๔ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของระเบียบวาระที่ ๓.๔ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานกระผมก็จะมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ได้มีการนำเสนอต่อสภา ในส่วนของการดำเนินการในด้านของการพัฒนาหรือว่าส่วนอื่น ๆ ก็คงจะต้องรอไตรมาสที่ ๒ มีการดำเนินการได้ เพราะในไตรมาสแรกงบประมาณจากส่วนกลางมาจากหมวดการลงทุนต่าง ๆ ก็คงจะไม่มีงบประมาณในการดำเนินการดังนั้นในส่วนจากรายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเรียนต่อที่ประชุมต่อไป

นักวิเคราะห์ - กราบเรียนที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งตรงนี้คือวาระแจ้งเพื่อทราบแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ได้มีการผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนพัฒนาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาและได้มีการประกาศใช้ในวันเดียวกัน แผนการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการในส่วนของข้อบัญญัติจะมีทั้งหมด ๙๕ โครงการ มีอยู่ ๕ ยุทธศาสตร์ และบัญชีครุภัณฑ์

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ****

- นักวิเคราะห์** - มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ สามารถสอบถามได้
- ประธานสภาฯ** - มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่าน ตามที่ทางผู้บริหารและทางนักวิเคราะห์ ได้มีการนำเสนอในที่ประชุม มีท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ ในระเบียบวาระนี้ ต้องขอมติเพื่อรับทราบ ถ้าไม่มีข้อสงสัยขอมติรับทราบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม** - มติที่ประชุมมีมติรับทราบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ**
- ปลัด อบต.** - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้มีการแจ้งจากจังหวัดเชียงรายว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีการกำหนดวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี ทางกรมป่าไม้ก็ได้มีการขอความร่วมมือมท. และหน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เพราะฉะนั้นได้มีการกำหนดการจัดกิจกรรมในวันนี้และรายงานส่งให้กับทางอำเภอในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งทาง อบต. ได้มีการจัดทำถนน ๑ ถนนอปท. ซึ่งได้ปลูกต้นไม้ฟุ้งฟ้าและต้นทองอุไรในวันนี้ก็ได้มีพนักงานส่วนตำบลและในส่วนของลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ เราจะได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการใส่ปุ๋ย พรวนดิน และรดน้ำต้นไม้ ซึ่งบางส่วนได้มีการดำเนินการไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพราะฉะนั้นหลังจากเลิกประชุมแล้วจะได้ดำเนินการร่วมกัน ก็จะทำให้ทางเจ้าหน้าที่เตรียมปุ๋ยและน้ำ การทำกิจกรรมต่อเนื่องในเรื่องของการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมา ดังนั้นหลังจากการประชุมเสร็จแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกัน
- ประธานสภาฯ** - ในวาระอื่น ๆ ตามที่ทางท่านปลัดได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ หลังจากเสร็จประชุมเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญทุกท่านได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ในวันนี้ในการพิจารณาการประชุมสภาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน คณะผู้บริหารตลอดจนถึงทางสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันประชุมในวันนี้ กระผมขอทำการปิดประชุม


ประธานกล่าวปิดประชุม.
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา น.


(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกประชุม
(นายจ่านง วรรณราช)
เลขานุการสภาฯ อบต.ปาก่อดำ


รายงานการประชุมสภาประจำปี ๒๕๖๒
ได้มีการรับรองในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓

คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำแล้ว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นายसानิต ศรีจุมปา)
ประธานสภา อบต.ปาก่อดำ

(ลงชื่อ)  ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายสถิตย์ เสียงแขก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางอรนงค์ แสนใส)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางเสาวนีย์ คำจ้อย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม